

**T**rước mỗi kỳ họp cuối năm, bám sát nghị quyết của Quốc hội, chương trình kế hoạch của Chính phủ, chương trình công tác của Tỉnh ủy; trên cơ sở đề xuất của các ban, tổ đại biểu và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình giám sát HĐND tỉnh thông qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh đã làm tốt việc lựa chọn nội dung và đối tượng giám sát phù hợp, trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi. Xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết, cụ thể; thành phần giám sát mới cả đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện ban đảng, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực giám sát và cơ quan truyền thông. Thông báo công khai kế hoạch giám sát đến đối tượng giám sát, cử tri và nhân dân. Thực hiện đúng, đủ quy trình của một cuộc giám sát; cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan đến cuộc giám sát; chú trọng trao đổi, khảo sát thực tế. Kiến nghị giám sát bảo đảm đúng luật, được gửi đến đối tượng giám sát và cơ quan truyền thông. Những kiến nghị giám sát đã được đón đọc nhiều lần nhưng vẫn chưa được thực hiện sẽ đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất và công khai cho cử tri, nhân dân cùng giám sát.

Trên cơ sở chương trình giám sát đã được HĐND tỉnh thông qua, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát của các ban, tổ đại biểu hợp lý. Phân công nội dung giám sát cho từng ban, tổ đại biểu bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy thế mạnh của chủ thể giám sát. Những nội dung cần có sự phối hợp giữa các ban thì giao cho 1 ban chủ trì, các ban khác phối hợp. Chỉ đạo các ban xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết, cụ thể, không để chồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian thực hiện và phải được Thường trực duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Thông qua hội nghị giao ban, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các ban báo cáo công việc, trong đó trọng tâm là kế hoạch giám sát. Chỉ đạo làm tốt công tác truyền thông để cử tri và nhân dân giám sát và để các đối tượng được giám sát hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc phối hợp thực hiện giám sát.

Nhờ xây dựng chương trình giám sát hợp lý, chỉ đạo hài hòa nên hoạt động giám sát của Thường trực và các ban HĐND

## THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH THÁI BÌNH Phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám sát

*Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh nói chung và hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh nói riêng đã không ngừng cải tiến cả về nội dung và hình thức, bám sát yêu cầu đổi mới; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Kết quả hoạt động giám sát đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực thi pháp luật trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.*



Lãnh đạo HĐND tỉnh khảo sát thực địa thi công đường ĐH.72 chạy qua địa phận huyện Quỳnh Phụ.

tỉnh ngày càng được nâng cao, đặc biệt là giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và đưa nước sạch về nông thôn. Sau một thời gian thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề tại một số xã và tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề tại các xã điểm xây dựng NTM. Qua đó, đã kiến nghị để tỉnh sửa đổi, bổ sung bằng quyết định về hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng NTM. Quyết định sáng tạo thực tế, hợp lòng dân nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực cho các địa phương huy động sức dân hoàn thiện hệ thống điện, đường, trường, trạm, trụ sở xã, nhà văn hóa thôn khang trang, hiện đại. Đến nay, toàn tỉnh có 200/263 xã (chiếm 76%) và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia



Công nhân Công ty TNHH Thương mại Đồ Gia Bảo vận hành hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân một số xã của huyện Đông Hưng.

về NTM. Để hỗ trợ 63 xã còn lại về đích đúng lộ trình đề ra, tháng 5/2018, Thường trực đã giao Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức giám sát chuyên đề về việc sử dụng vốn xây dựng NTM tại

một số huyện, xã. Từ thực tế và kiến nghị của các địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét và ban hành nghị quyết về việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ xã khó khăn trong xây

dựng NTM, hỗ trợ huyện đăng ký về đích NTM. Đồng chí Nhâm Công Thoại, Chủ tịch UBND xã Đông Á (Đông Hưng) phấn khởi cho biết: Với cơ chế của tỉnh hỗ trợ mỗi xã khó khăn 6 tỷ đồng, huyện Đông Hưng hỗ trợ mỗi xã trên 1 tỷ đồng cùng nhiều cơ chế thoáng về thủ tục đầu tư quyên sử dụng đất đã tiếp thêm nguồn động lực lớn cho xã phấn đấu hoàn thiện sớm 7 tiêu chí còn lại, về đích đúng lộ trình đề ra.

Để chương trình nước sạch nông thôn gần với xây dựng NTM phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nước sạch của nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiện. Qua giám sát cho thấy bên cạnh những mặt ưu điểm, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh những hạn chế như: một số đơn vị năng lực quản lý hạn chế nên công trình hoạt động kém hiệu quả; việc hỗ trợ đầu tư theo công suất cấp nước với một số dự án có vốn đầu tư lớn, thời gian thi công dài, doanh nghiệp khó khăn về vốn... Sau mỗi lần giám sát, Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp, có tính khả thi cao đã tạo bước đột phá trong tiến trình đưa nước sạch đến người dân thôn, góp phần quan trọng giúp các xã thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng NTM. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của tỉnh đạt trên 94%. Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sông Trà cho biết: Nhờ có các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh chúng tôi đã kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nhà máy nước sạch và được Thường trực HĐND tỉnh lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ bằng việc sửa đổi cơ chế, chính sách thực tế hơn. Do vậy, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ đưa nước sạch tới 100% hộ dân các xã Minh Lăng, Tân Hòa, Tân Phong, Phúc Thành, Minh Khai (Vũ Thu).

Với những cách làm trên, Thường trực HĐND tỉnh không chỉ góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được cử tri, nhân dân đánh giá cao, cấp ủy, chính quyền tích cực hưởng ứng.

THU HIỀN

### VŨ THƯ Sáp nhập 18 trường ở 3 cấp học

UBND huyện Vũ Thư vừa triển khai việc xây dựng kế hoạch sáp nhập các trường ở 3 cấp: mầm non, tiểu học, THCS.

Theo kế hoạch, 18 trường sẽ được sáp nhập, trong đó cấp học mầm non có 6 trường được sáp nhập; cấp THCS sáp nhập 2 trường; sáp nhập trường THCS và tiểu học thành trường phổ thông 2 cấp học đối với 6 xã hiện có cả trường tiểu học, THCS có dưới 18 lớp; tách Trường THCS Chu Văn An thành 2 bộ phận, đồng thời sáp nhập với trường tiểu học ở hai xã Hòa Bình và Tự Tân thành trường phổ thông 2 cấp học. Đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã xây dựng xong đề án sáp nhập. Theo đó, 18 trường ở cả 3 cấp học sẽ được sáp nhập trong tháng 12/2018.

Xác định việc sáp nhập 18 trường ở cả 3 cấp học là nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Phòng Nội vụ trực tiếp là cơ quan chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban liên quan hoàn thiện thủ tục thực hiện việc sáp nhập trong tháng 11, xây dựng lộ trình thực hiện việc sáp nhập từ nay đến tháng 12, bố trí cán bộ quản lý, cán bộ hành chính và cán bộ giáo viên. UBND các xã xây dựng kế hoạch, lập lộ trình gửi UBND huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hoàn tất những văn bản hướng dẫn trong tháng 9, khẩn trương xây dựng xong tất cả các đề án trước tháng 12, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đài TTTT huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền nội dung các đề án, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên và nhân dân.

THU TRANG

### HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN ĐÔNG HƯNG Đại hội đại biểu lần thứ III

Sáng ngày 21/9, Hội Cựu giáo chức huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Cựu giáo chức huyện Đông Hưng đã kết nạp thêm được 399 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 2.515, sinh hoạt tại 44 chi hội cơ sở. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được gần 1 tỷ đồng quỹ hội. Từ nguồn quỹ hội, các cấp hội đã trích thăm hỏi 1.087 hội viên, thân nhân hội viên, phúng viếng và tiền đưa 769 hội viên, thân nhân hội viên qua đời. Nhân các ngày lễ, tết, các cấp hội phối hợp cùng Hội Cựu giáo chức tỉnh thăm, chúc tết 41 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức mừng thọ 450 hội viên cao tuổi. Các cấp hội còn phối hợp với các nhà trường làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Chỉ tính riêng năm 2017, các cấp hội đã khen thưởng cho các cháu học sinh khó khăn học giỏi gần 26 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", các hội viên Hội Cựu giáo chức huyện đã hiến đất và vận động con cháu hiến 3.074m<sup>2</sup> đất, 4.102 ngày công, gần 1,7 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Các hội viên cựu giáo chức luôn gương mẫu thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hàng năm, có 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu giáo chức huyện có nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, hội cựu giáo chức cấp trên khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Cựu giáo chức huyện Đông Hưng tập trung làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tích cực đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương; xây dựng tổ chức hội vững mạnh...

Đại hội đã bầu ra 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

TRUNG HIẾU

Hàng năm, vào ngày 14 tháng 8 âm lịch, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương - Thượng đẳng phúc thần, húy danh Trần Thủ Huy. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống văn hóa tâm linh của bà con họ Trần Việt Nam; là nghi thức thiêng liêng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm huyết thống con cháu hậu duệ nhà Trần hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết trong dòng họ và đoàn kết muôn dân trăm họ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Theo sách lược truyền và qua các hội thảo khoa học đã khẳng định: Đức Hoàng Nghị Đại Vương là một danh nhân lịch sử, người có công lao to lớn trong quá trình dựng nghiệp của nhà Trần. Người đã tổ chức đàn cúng khai canh lập ấp, phát triển nghề nông, xây dựng thôn, làng, lập nên khu đền Trần trở thành khu kinh tế phồn thịnh. Cụ Hoàng Nghị đã tổ chức dạy võ cho nhân dân, khởi dậy tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh bảo vệ thành quả lao động do mình làm ra không bị cướp phá. Ngoài ra, cụ còn tham gia dạy chữ, dạy văn để nhân dân có trí thức, làm quan giúp dân, giúp nước. Khi đã hội tụ đủ các yếu tố cần thiết, cụ quyết định thành lập đội quân dân binh hùng mạnh lấy tên là quân Tinh Cương liên kết khu Bến Trần với khu hải ấp của người anh ruột là Trần Lý, sau này đã giúp triều Lý dẹp giặc. Mô hình đội quân Tinh Cương (Long Hưng) đã được nhân rộng trong cả nước và đây cũng là đội quân nòng cốt, đóng góp to lớn vào chiến công hiển hách cả 3 lần đại thắng quân Nguyên - Mông

## Đời đời tri ân công đức của Đức Hoàng Nghị Đại Vương

của nhà Trần ở thế kỷ XIII. Thế lực của anh em họ Trần mỗi ngày một mạnh và được cụ Tô Trung Từ giúp đỡ cụ Hoàng Nghị và cụ Trần Lý vào làm quan trong triều Lý. Cụ Hoàng Nghị luôn luôn dạy anh em con cháu: "Hãy nghĩ những điều chưa ai nghĩ tới, hãy làm những việc chưa ai làm được". Nhà Lý hết vận, mỗi ngày một suy, mất mùa liên tiếp, vua quan nhu nhược, dân đói rách, lầm than, giặc nổi lên khắp nơi, quân phản loạn Quách Bốc chiếm được kinh đô khiến cả triều đình vô cùng nguy khốn. Khi đó, anh em họ Trần đã phải đưa Lý Huệ Tông về nhà cụ Trần Lý tại Long Hưng lánh nạn, đồng thời giúp nhà Lý đánh tan quân giặc. Cụ Hoàng Nghị đã anh dũng hy sinh vào trung tuần tháng tám âm lịch trong trận đánh cuối cùng với giặc Quách Bốc. Khi dẹp xong loạn lạc, vua Lý Huệ Tông về Thăng Long điều hành đất nước và phong cụ Trần Thủ Huy là Đức Hoàng Nghị Đại Vương - Thượng đẳng phúc thần và xây đền thờ tại thôn Ứng Mão, phủ Long Hưng. Nhân dân hiện lời dạy của Đức Hoàng Nghị Đại Vương, Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ cùng các danh tướng nhà Trần đã giúp triều Lý đánh tan giặc Quách Bốc đưa vua Lý Cao Tông trở lại kinh thành Thăng Long trị vì đất nước. Đến khi nhà Lý hết vận, không đủ sức lãnh đạo, triều đình nghiêng ngả, dân tình chết đói tới một phần ba, giặc cướp nổi lên, giặc ngoại xâm nhòm tặc Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Trong đó, Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, vị anh hùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ nhất (1258), người



Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà). Ảnh: MINH ĐỨC

sáng lập nên vương triều Trần - một triều đại với võ công oanh liệt và văn trị rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Đức Hoàng Nghị Đại Vương, Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ cùng các danh tướng nhà Trần đã giúp triều Lý đánh tan giặc Quách Bốc đưa vua Lý Cao Tông trở lại kinh thành Thăng Long trị vì đất nước. Đến khi nhà Lý hết vận, không đủ sức lãnh đạo, triều đình nghiêng ngả, dân tình chết đói tới một phần ba, giặc cướp nổi lên, giặc ngoại xâm nhòm tặc Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung đã anh dũng dẹp Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Ngày 12 tháng Chạp năm Ất Dậu (1225), Trần Cảnh chính thức lên ngôi hoàng

đế, đây là tất yếu khách quan, hợp với lòng trời, lòng dân. Làm một cuộc cách mạng thay đổi triều đại từ nhà Lý sang nhà Trần mà không mất một giọt máu, tạo cho đất nước ổn định và phát triển. Trần Thủ Độ là người có vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ nhất (năm 1258) và lưu danh với câu nói bất hủ "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo". Ông là người có công sáng lập triều Trần, được vua phong làm Quốc Thượng Phụ rồi Thái sư. Ông cũng là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, củng cố và xây dựng quốc gia Đại Việt vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, quân sự, giúp vương

triều Trần làm tròn sứ mệnh của lịch sử giao phó, mở mang bờ cõi, làm rạng rỡ non sông Đại Việt.

Trải qua 175 năm xây dựng, phát triển và hưng thịnh, nhà Trần đã tạo lập được những kỳ tích huy hoàng: chấm dứt tình trạng hỗn loạn của xã hội Đại Việt vào những năm cuối của vương triều Lý, xây dựng nhà nước vững mạnh từ trung ương đến cơ sở. Lập lại trật tự chính trị - xã hội, củng cố sự thống nhất của quốc gia, chăm lo phát triển kinh tế, khoan thư sức dân. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng nền văn minh của nước Đại Việt phát triển lên một tầm cao mới. Quân dân Đại Việt bôn ba lãnh đạo những cuộc xâm lược Nguyên - Mông, bảo

Liên hiệp các hội UNESCO thế giới đã cấp bằng bảo trợ công nhận làng và đền thờ tổ họ Trần Việt Nam là di sản có giá trị lịch sử văn hóa và giáo dục truyền thống của Việt Nam. Năm 2016, đại gia đình Chủ tịch họ Trần Việt Nam và Tập đoàn Hường Sen đã phát tâm công đức xây dựng đền thờ thánh Mẫu và chủ trương quy hoạch xây dựng chùa trong quần thể khu di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam, hình thành khu kinh tế, văn hóa tâm linh, khắc sâu ấn tượng đối nguồn hào khí Đông A muôn đời tỏa sáng.

Đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương năm nay, tại khu di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam và đền thờ thánh Mẫu và chủ trương quy hoạch xây dựng đền thờ tổ họ Trần Việt Nam, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động dâng hương tế lễ, bái yết tổ tiên. Tại đây sẽ tổ chức hội nghị đại biểu họ Trần Việt Nam bàn về tổ chức họ Trần Việt Nam thế kỷ 21, tái hiện lại chợ thời nhà Trần. Đại lễ thu hút 10.000 con cháu họ Trần và bà con các dòng họ trên cả nước về tham dự. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho đại lễ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Nhân sự kiện trọng đại giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương, toàn thể con cháu hậu duệ nhà Trần xin bày tỏ lòng thành kính và đời ghi nhớ công ơn tổ tiên đã xây dựng thời Trần "Văn giới võ nhiều, ngoài dân thịnh vượng trong triều hiển minh. Con cháu họ Trần truyền chí huy truyền thống "Hào khí Đông A - muôn đời tỏa sáng", đoàn kết, sáng tạo xây dựng đồng họ ngày càng phát triển vững mạnh, cùng với con em các dòng họ trong cả nước xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Anh hùng Lao động, nghệ nhân **TRẦN VĂN SEN** (Chủ tịch họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Hội UNESCO Bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Hường Sen)